



ประกาศสำนักภาษาต่างประเทศ
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของสำนักภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดประโยชน์ของราชการส่วนรวมเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “CLEAN Senate...องค์กรวุฒิสภาใสสะอาด” พร้อมตั้งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพการเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต นั้น

ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภารกิจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของไทยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักภาษาต่างประเทศตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงตระหนักดีว่าการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สำนักภาษาต่างประเทศจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
๒. บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างเคร่งครัด
๓. บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๔. บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่าย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบโดยเร็ว และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

๕. ในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหรือกระบวนการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๖. ในการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ในทุกระบวนการ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหรือกระบวนการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอภิชาติ อ่อนสร้อย)

ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ

